

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6204 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 12 năm 2015

V/v báo cáo tình hình thực hiện  
Quyết định số 1287/QĐ-TTg  
ngày 02/8/2013 của Thủ tướng  
Chính phủ

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 6204 Ngày: 04/12/15 Chuyên:

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Công văn số 4739/BTNMT-TCMT ngày 06/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ, UBND tỉnh báo cáo một số kết quả như sau:

### I. Kết quả đạt được

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị quyết 35) và Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phân công triển khai thực hiện Nghị quyết 35, ngày 29/8/2013, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 3382/UBND-NNTN phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành triển khai thực hiện, kết quả như sau:

#### 1. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT)

Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thường xuyên chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản. Từ đầu năm 2015 đến nay, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra trên 45 tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh và phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT. Về cơ bản, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có đơn vị chưa chấp hành đúng quy định pháp luật về BVMT, một số vi phạm phổ biến như: thực hiện không đầy đủ yêu cầu của báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cam kết BVMT đã được phê duyệt, chậm tiến độ xây dựng công trình xử lý về môi trường, chất thải nguy hại chưa được xử lý đúng quy định của pháp luật,...

#### 2. Công tác rà soát, phát hiện lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Hàng năm, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành các Quyết định phê duyệt danh mục và lộ trình xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi

trường nghiêm trọng trên địa bàn và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các cơ sở có tên trong danh mục và hướng dẫn các đơn vị đã hoàn thành xử lý triệt để lập hồ sơ xác nhận.

Trong năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường tại 06 kho thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh nhằm xác định phạm vi, diện tích khu vực bị ô nhiễm và lập kế hoạch xử lý ô nhiễm các kho thuốc theo thứ tự ưu tiên trong các năm tiếp theo.

### ***3. Công tác thẩm định và hậu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường***

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chất lượng thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường tiếp tục tăng lên.

Ngoài ra, công tác hậu thẩm định cũng được tăng cường quản lý chặt chẽ dần nâng cao và có hiệu quả thông qua việc kiểm tra, ban hành các văn bản nhắc nhở đến các cơ sở sản xuất kinh doanh; giám sát việc báo cáo và kịp thời gửi văn bản phản hồi, văn bản nhắc nhở đồng thời xử lý vi phạm đối với một số cơ sở có hành vi vi phạm nhiều lần, cố tình không khắc phục. Công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản đã từng bước được quan tâm, đẩy mạnh.

Trong năm 2015 (tính đến thời điểm ngày 31/10/2015), đã phê duyệt 35 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, 02 hồ sơ đề án BVMT, 20 hồ sơ phương án ký quỹ phục hồi môi trường, 10 hồ sơ cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT trước khi đi vào hoạt động, 03 hồ sơ đề án BVMT đơn giản và 01 hồ sơ kế hoạch BVMT. Hiện nay có 55 trên tổng số 78 mỏ đang hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại tài khoản của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi với tổng số tiền ký quỹ hơn 10 tỷ đồng.

### ***4. Công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc trừ dịch hại, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chất thải trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; hóa chất nhập lậu, hết hạn sử dụng***

Ngành nông nghiệp đã tích cực thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, tập huấn, hướng dẫn,... nhằm nâng cao ý thức của người dân để bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, số người dân được tiếp cận với kiến thức về lĩnh vực BVMT đã được nâng lên. Hàng năm, tổ chức các đợt thanh tra định kỳ đối với các cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trong kinh doanh thuốc; kiểm soát chặt chẽ

việc buôn bán, sử dụng các loại thuốc giả, thuốc hết hạn sử dụng, thuốc cấm,...

**5. Công tác thanh, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn kỹ thuật về xây dựng tại các khu đô thị mới, các công trình công cộng**

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về BVMT theo tiêu chuẩn kỹ thuật về xây dựng tại các khu đô thị mới, các công trình công cộng. Hàng năm Sở Xây dựng đã tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động xây dựng tại các công trình trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung tuân thủ các quy định về BVMT.

**6. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, thân thiện môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT**

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài truyền thanh, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố thường xuyên thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc BVMT, tài nguyên thiên nhiên; tăng cường thời lượng phát sóng, phát thanh, truyền hình để giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, phản ánh kịp thời, khách quan những vấn đề có liên quan đến môi trường. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đưa nhiều tin, bài, hình ảnh, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về vấn đề môi trường.

## **II. Đánh giá chung**

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại trong công tác BVMT tại địa phương như sau:

- Ý thức chấp hành của một số đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác BVMT còn hạn chế.
- Đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho BVMT tuy có tăng nhưng vẫn còn quá ít so với yêu cầu thực tế, còn phân tán, dẫn đến hiệu quả chưa cao.
- Nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ BVMT từ cấp tỉnh đến cơ sở còn thiếu về số lượng và hạn chế về năng lực, đặc biệt là ở cấp xã, phường, thị trấn chưa có cán bộ chuyên trách quản lý môi trường.

## **III. Kiến nghị, đề xuất**

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường một số nội dung như sau:

- Quan tâm hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương để tiến hành xử lý ô nhiễm triệt để tại các khu vực ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các khu vực bãi rác, khu vực bị ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật.

- Rà soát, chuyển đổi và xây dựng mới các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả; tiếp tục đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý môi trường.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Tổng cục Môi trường;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CNXD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh87).



**Phạm Trường Thọ**